

Ban Tổ Chức Ngày Tự Do Cho Việt Nam

P.O. Box 2113, Saratoga, CA 95070 - Tel/Fax: (408) 904-4617
6433 Northanna Dr, Springfield, VA 22150 - Tel/Fax: (877) 592-4140
Email: VNFreedomMarch@vpac-usa.org

Thông Báo

**30 Năm Tranh Đấu Cho Tự Do Việt Nam
Nhìn Lại Quá Khứ - Hướng Đến Tương Lai
(Ngày 30 tháng 4, 2005 tại Washington DC)**

Washington DC, ngày 4 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần,
Quý vị Đại Diện các Tổ Chức, Đoàn Thể,
Quý vị Đại Diện Truyền Thông,
Quý vị Thân Hào, Nhân Sĩ,
Quý Đồng Hương, và các bạn Thanh Niên, Sinh Viên...

Thưa quý vị,

Ngày 30 tháng Tư năm 2005 là thời điểm đánh dấu 30 năm toàn thể đất nước và dân tộc Việt Nam sống dưới ách thống trị bạo tàn của đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 3 thập niên này đã không biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra trên quê hương chúng ta; nhưng có một điều không hề thay đổi là Việt Nam vẫn là quốc gia nghèo nàn, lạc hậu và không có tự do, dân chủ. Trong khi đó, sau 30 năm tạo dựng lại cuộc sống mới từ hai bàn tay trắng tại các quốc gia định cư, người Việt tỵ nạn Cộng sản đã đóng góp tích cực cho sự phồn thịnh của các quốc gia này trên nhiều phương diện: kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, quốc phòng, v.v. Riêng tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt đã trở thành một thực thể có tiềm năng chính trị lớn, tạo nên sự quan tâm đặc biệt đối với chính giới các cấp. Tại nhiều địa phương đã có các ứng viên người Mỹ gốc Việt ra tranh cử và đắc cử. Mặt khác, không ít người Việt đã được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong chính quyền.

Trong gần 30 năm, chế độ CSVN đã liên tục bị nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia tự do trên thế giới lên án là chà đạp nhân quyền, bắt bớ những người lương thiện nhưng bất đồng chính kiến với đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhiều Nghị Quyết lên án chế độ Hà Nội đã được thông qua bởi Quốc Hội Hoa Kỳ. Hàng năm Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn liệt kê Việt Nam là một nước thiếu dân chủ, không tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tín Ngưỡng. Thành quả này có được cũng chính là nhờ nỗ lực đấu tranh không ngừng nghỉ của Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Đặc biệt trong hơn một năm qua, với những nỗ lực của cộng đồng người Việt khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu, biểu tượng của người Việt Tự Do đã được trên 50 Tiểu Bang, Quận, Thành Phố công nhận là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Việt yêu chuộng Tự Do, tôn trọng Dân Chủ. Thành quả này được coi như là một Di Sản Tự Do của thế hệ chúng ta, để mãi mãi nhắc nhở những thế hệ Việt Nam mai sau tích cực hành động về Lá Cờ Vàng và góp phần xây dựng quê hương trong tự do, dân chủ và thái hòa.

Để đánh dấu nỗ lực đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam trong suốt 30 năm qua kể từ ngày 30 Tháng Tư năm 1975, Ủy Ban Vận Động Chính Trị (VPAC), Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, sẽ cùng phối hợp với các đoàn thể, đảng phái, cộng đồng người Việt khắp nơi, tổ chức một sinh hoạt mang chủ đề **“30 Năm Tranh Đấu Cho Tự Do Việt Nam - Nhìn Lại Quá Khứ - Hướng Đến Tương Lai”** tại Thủ Đô Washington DC, trong khuôn viên Quốc Hội Hoa Kỳ, vào ngày Thứ Bảy 30 Tháng Tư năm 2005.

Chương trình dự trù gồm có:

1. Một buổi mít tinh trước Quốc Hội,
2. Lễ đặt vòng hoa tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong tại Việt Nam,
3. Triển lãm quá trình hình thành và đấu tranh của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản.
4. Văn nghệ dân tộc, đấu tranh do nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng đóng góp,
5. Sinh hoạt vinh danh các vận động cho Nghị Quyết Cờ Vàng,
6. Đêm thắp nến cho Nhân Quyền tại Việt Nam,
7. Trao giải thưởng viết văn,
8. v.v.

Ban Tổ Chức xin kêu gọi sự hợp tác, đóng góp ý kiến và hỗ trợ của mọi hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông để buổi tổ chức được thành công mỹ mãn. Chúng tôi sẽ có những thông báo cập nhật thường xuyên.

Trân trọng,

TM Ban Tổ Chức:

Ủy Ban Vận Động Chính Trị (Võ An Bình),
Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (Nguyễn Hùng),
Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường (Phan Huy)

Ghi chú: Web www.vpac-usa.org/VNFreedomMarch là nơi cung cấp các chi tiết liên quan đến buổi tổ chức nêu trên.